

ด่วนที่สุด

ที่ บก ๐๐๒๓.๓/ว. ๕๙๖๖



ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ถนนบึงกาฬ-นครพนม บก ๓๘๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๗๗๔

ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้มีการปรับปรุงข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันและขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

จังหวัดบึงกาฬพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปรับปรุงข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รายงานการสำรวจข้อมูล และยืนยันการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters) ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทาง e-mail : BuengKandlass@gmail.com รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย ศรีทอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๗๗

โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๘๐

“สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ”

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๗๗/๘



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จ.บึงกาฬ

ช.ที่รับ ๙๓๔๑

วันที่ 27 พ.ย. 2561

เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตพัฒนาท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๖

๖๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วันที่ 27 / 11 / 61

เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๖๑๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการรายงานข้อมูลตามแบบรายงาน อปท. ในกลุ่ม Clusters ๑, ๒ และแบบรายงาน

อปท. นอกกลุ่ม Clusters

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานข้อมูล อปท. ในกลุ่ม Clusters ๑

จำนวน ๑ ชุด

๓. แบบรายงานข้อมูล อปท. ในกลุ่ม Clusters ๒

จำนวน ๑ ชุด

๔. แบบรายงาน อปท. ที่ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม Clusters

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้มีการปรับปรุงข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการรายงานข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

๑. สรุปผลการรวมกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) เลือกวิธีการมอบหมายเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยโรงกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ก่อนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ใส่ชื่อบริษัทเอกชนในแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพื่อพิจารณาทบทวนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ให้ติดตามความคืบหน้าในการเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขับเคลื่อนการดำเนินงาน และรายงานข้อมูลในแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

/๓. สำรวจข้อมูล...

๓. สํารวจข้อมูลการดำเนินการกําลังจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่นอก
กลุ่มพื้นที่ (Clusters) ในทุกวิธีการกําลังจัดขยะมูลฝอย จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และรายงานข้อมูล
ในแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
ทั้งนี้ ให้จังหวัดรายงานข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ทาง e - mail : dlalocalclusters@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๒๒๕๓-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๒๐๖๖

ผู้ประสานงาน นายกิตติพงษ์ สุก่อเกียรติ : ๐๘๑-๑๗๔-๓๗๔๕

แนวทางการรายงานข้อมูลตามแบบรายงาน อปท. ในกลุ่ม Clusters ๑, ๒ และแบบรายงานข้อมูล อปท. ที่ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม Clusters

๑. กรณีข้อมูลของ อปท. ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามแบบรายงาน อปท. ภายในกลุ่ม Clusters ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในแบบรายงาน อปท. ภายในกลุ่ม Clusters ๑
๒. กรณีข้อมูลของ อปท. มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามแบบรายงาน อปท. ภายในกลุ่ม Clusters ๑ ให้กรอกข้อมูลใหม่ในแบบรายงาน อปท. ภายในกลุ่ม Clusters ๒ (ตารางเปล่า)
๓. กรณีข้อมูลของ อปท. ที่อยู่นอกกลุ่ม Clusters ให้รายงานข้อมูลในแบบรายงาน อปท. นอกกลุ่ม Clusters

คอลัมน์	รายละเอียดวิธีการรายงานข้อมูล
จังหวัด	ให้กรอกชื่อจังหวัด
Clusters	ให้กรอก C1 C2 ... เป็นชื่อแทนกลุ่ม Clusters ได้ตามจำนวนกลุ่ม Clusters ที่มีในปัจจุบัน เช่น จังหวัด A มีจำนวน อปท. รวมเป็นกลุ่ม Clusters อยู่ ๔ กลุ่ม จึงกรอกข้อมูลแทนด้วย C1 - C4
อปท. เจ้าภาพหลัก	ให้กรอกชื่อ อปท. ที่เป็นเจ้าภาพหลักในกลุ่ม Clusters
อปท. ภายในกลุ่ม	ให้กรอกรายชื่อ อปท. สมาชิกภายในกลุ่ม Clusters ทั้งหมด ยกเว้นชื่อของ อปท. เจ้าภาพหลักในกลุ่ม Clusters โดยใช้ตาราง Excel ที่กำหนดไว้ให้ (กรณีเพิ่มหรือลดจำนวนของ อปท. ให้ลบหรือเพิ่มเซลล์ภายในช่อง อปท. ภายในกลุ่มเท่านั้น)
จำนวน อปท. ภายในกลุ่ม (รวมเจ้าภาพ)	กรอกจำนวน อปท. ภายในกลุ่ม Clusters โดยนับรวม อปท. เจ้าภาพกลุ่ม Clusters
ขนาดกลุ่ม	ขนาดใหญ่ (L) = มีปริมาณมูลฝอย ๕๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป ขนาดกลาง (M) = มีปริมาณมูลฝอย ๓๐๑ - ๕๐๐ ตัน/วัน ขนาดเล็ก (S) = มีปริมาณมูลฝอย ๓๐๐ ตัน/วัน
สถานที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย	๑. ช่อง “หมู่ที่” : กรอกเลขหมู่ที่ของสถานที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ๒. ช่อง “ตำบล” : กรอกชื่อตำบลตั้งของสถานที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ๓. ช่อง “อำเภอ” : กรอกชื่ออำเภอของสถานที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอย	๑. ช่อง “ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน)” : กรอกจำนวนของปริมาณขยะมูลฝอยต่อวัน ๒. ช่อง “ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ตัน)” : กรอกจำนวนของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมภายในกลุ่ม Clusters ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑
การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอย	๑. ช่อง “หน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน)” ให้กรอกข้อมูลหน่วยงานที่ดำเนินโครงการว่าดำเนินการโดยภาครัฐหรือเอกชน เช่น บริษัท ABCD จำกัด เป็นต้น ๒. ช่อง “วิธีการดำเนินโครงการ” ให้กรอกข้อมูลวิธีการดำเนินการจัดขยะมูลฝอยตามประกาศ มท. เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒ ได้แก่ (๑) การฝังกลบ (๒) การหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ (๓) การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน (๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน (๕) วิธีการอื่น ๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้คำแนะนำ เช่น การฝังกลบ การหมักทำปุ๋ย เป็นต้น แต่กรณีมีการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยโรงกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ให้ระบุเทคโนโลยีที่ใช้ของโรงกำจัดนั้น ๆ ด้วย เช่น โรงกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker) หรือการแปรรูปขยะเป็น RDF เป็นต้น

คอลัมน์	รายละเอียดวิธีการรายงานข้อมูล
<p>การดำเนินโครงการ กำจัด ขยะมูลฝอย</p>	<p>วิธีการรายงานข้อมูลในช่อง “ขั้นตอนการดำเนินโครงการ”</p> <p>๑. กรณีภายในกลุ่ม Clusters ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง “ไม่มีแผนการดำเนินโครงการ” เพียงช่องเดียวเท่านั้น</p> <p>๒. กรณีมีการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแล้ว ด้วยวิธีดำเนินการตามประกาศ มท. เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒ ได้แก่ (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล (๒) การหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ (๓) การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน (๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน (๕) วิธีการอื่น ๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้คำแนะนำ ให้รายงานข้อมูล ดังนี้</p> <p>๒.๑) กรณีมีการดำเนินการโดยภาครัฐหรือมอบหมายเอกชนดำเนินการด้วยวิธีการฝังกลบ ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ที่ช่อง “จังหวัดเห็นชอบแล้ว” ส่วนช่อง “อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง” และ “ได้ผู้ดำเนินการแล้ว” เลือกทำเครื่องหมายช่องใดช่องหนึ่ง ตามขั้นตอนการดำเนินการ ดังนั้น หากดำเนินการด้วยวิธีการฝังกลบจึงต้องทำ เครื่องหมายแค่ ๒ ช่อง คือ “จังหวัดเห็นชอบแล้ว” และ “อยู่ระหว่าง จัดหาผู้รับจ้าง” หรือ “ได้ผู้ดำเนินการแล้ว” เท่านั้น (เนื่องจากการดำเนินการด้วย วิธีการฝังกลบนั้น ไม่จำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจาก รมว.มท.)</p> <p>๒.๒) กรณีการหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน การแปร สภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน และวิธีการอื่น ๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้คำแนะนำ (หรือวิธีการใด ๆ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบ จาก รมว.มท.) ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในทั้งหมด ๓ ช่องในขั้นตอนการดำเนิน โครงการ เช่น</p> <p>ตัวอย่างที่ ๑ : โครงการโรงกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าของ อปท. A ใน จังหวัด B สามารถคัดเลือกเอกชนมาดำเนินการได้แล้ว (แสดงว่ามี การผ่าน “จังหวัดเห็นชอบแล้ว”, “รมว.มท. เห็นชอบแล้ว” ปัจจุบันได้ “ผู้ดำเนินโครงการแล้ว”) จึงใส่เครื่องหมาย ✓ ใน ๓ ช่องดังกล่าวในช่องขั้นตอนการดำเนินโครงการ</p> <p>ตัวอย่างที่ ๒ : โครงการโรงแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท. C ในจังหวัด D อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจาก รมว.มท. จึงทำเครื่องหมาย ✓ เฉพาะในช่อง “จังหวัดเห็นชอบ แล้ว” เพียงช่องเดียวเท่านั้น (เนื่องจาก รมว.มท. ยังไม่ได้ให้ความ เห็นชอบโครงการ และยังไม่มีการจัดหาเอกชนมาดำเนินโครงการ)</p> <p>๒.๓) กรณีมีการดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยโรงกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว มีขั้นตอนการดำเนินการที่ผ่าน “จังหวัดเห็นชอบแล้ว” “รมว.มท. เห็นชอบแล้ว” และ “ได้ผู้ดำเนินโครงการแล้ว” เช่น โครงการโรงกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ของ อปท. A ได้ผ่าน ๓ ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวแล้ว แต่ปัจจุบันโครงการ <u>อยู่ระหว่างการขอเสนอขายไฟฟ้า</u> หรือ <u>มีการขายไฟฟ้าแล้ว</u> เป็นต้น ให้นำข้อมูล ดังกล่าวรายงานลงในช่อง “หมายเหตุ” (กรณีมีขั้นตอนการดำเนินโครงการถึง ขั้นตอนดังกล่าวไป “เท่านั้น” จึงเพิ่มเติมข้อมูล)</p> <p>๒.๔) หากมีขั้นตอนการดำเนินโครงการอยู่ในขั้นตอนใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ใน แบบรายงานหรือดังที่ยกตัวอย่างในข้อ ๒.๓) ให้เพิ่มเติมข้อมูลลงในช่อง “หมายเหตุ” ด้วยเช่นกัน</p>

	<p>๓. กรณีในกลุ่ม Clusters ของ อปท. มีการเลือกใช้วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการใด ๆ เช่น เตาเผาหรือโรงกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ที่มีอยู่ก่อนประกาศ มท. เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กรอกข้อมูลลงในแบบรายงานข้อมูล อปท. ภายในกลุ่ม Clusters ๑ โดยกรอกชื่อภาครัฐหรือเอกชนที่ดำเนินการ โดยยกเว้นการทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องขั้นตอนการดำเนินโครงการ แต่ให้ระบุในช่อง “หมายเหตุ” ว่าเป็นโครงการที่ดำเนินการก่อนมีประกาศ มท. เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
--	---

หมายเหตุ

๑. กรณีไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลไม่ถูกต้องชัดเจน ให้ใส่เครื่องหมาย - ช่องรายงานข้อมูล
๒. สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ สธ. โดยไปที่ “หนังสือราชการ” ค้นหา : หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๕/ว๓๗๗๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ให้รายงานข้อมูลตามแบบรายงานต่าง ๆ ให้ สธ. ทราบภายในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทาง e - mail : dlalocalclusters@gmail.com

แบบรายงานข้อมูล อปท. ที่ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม Clusters
จังหวัด.....

อปท.	สถานที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย		วิธีการกำจัด ขยะมูลฝอย	ปริมาณขยะ มูลฝอย (ตัน/วัน)	ปริมาณขยะ มูลฝอยตกค้าง สะสม (ตัน)	ปัญหาและอุปสรรค
	หมู่ที่	ตำบล				

แบบรายงานข้อมูล อปท. ในกลุ่ม Clusters 1 (ปีงบฯ)

จังหวัด	Clusters	อปท. เจ้าภาพหลัก	อปท. ภายในกลุ่ม	จำนวน อปท. ภายในกลุ่ม (รวมเจ้าภาพ)	ขนาดกลุ่ม	สถานที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย			ปริมาณขยะมูลฝอย		การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอย <input checked="" type="checkbox"/>				หมายเหตุ		
						หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน)	ปริมาณขยะตกค้างสะสม (ตัน)	หน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน)	วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ				
													<input checked="" type="checkbox"/> แบบบูรณาการแบบสหวิชาชีพ	<input checked="" type="checkbox"/> แบบบูรณาการแบบเทศบาล		<input checked="" type="checkbox"/> แบบบูรณาการแบบ อบต./เทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> แบบบูรณาการแบบ อบต./เทศบาล/อปท.
บึงกาฬ	C3	ทต.พรเจริญ	เทศบาลตำบลศรีสุข	8	S	3.5	วังฆมู	พรเจริญ	13.27								
			อบต.โป่งเปือย														
			อบต.นาสิงห์														
			อบต.นาสะแบง														
			อบต.นาแสง														
			อบต.ชุมภูพร														
			อบต.โคกกว้าง														
			อบต.หนองเต็ง														
			อบต.บุ่งคล้า														
			อบต.ศรีชมภู														
			อบต.วังฆมู														
			เทศบาลตำบลอนพูนบ้าน														
			อบต.ท่าสะอาด														
			เทศบาลตำบลท่าสะอาด														
อบต.บ้านแก																	
อบต.หนองหัวช้าง																	
อบต.รัตนวาปี																	
เทศบาลตำบลปากคาด																	
อบต.โนนศิลา																	
อบต.หนองยอง																	
อบต.นาทับไย																	
อบต.โพนแพง																	
อบต.พระบาทนาสิงห์																	
อบต.นาแดง																	
อบต.นาแก																	
C4	ทต.ปากคาด			13	S	8	ปากคาด	ปากคาด	49.00								

แบบรายงานข้อมูล อปท. ในกลุ่ม Clusters 1 (ปีภาพ)

จังหวัด	Clusters อปท. เจ้าภาพหลัก	อปท. ภายในกลุ่ม	จำนวน อปท. ภายในกลุ่ม (รวมเจ้าภาพ)	ขนาดกลุ่ม	สถานที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย			ปริมาณขยะมูลฝอย		การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอย <input checked="" type="checkbox"/>	หมายเหตุ
					หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน)	ปริมาณขยะตกค้างสะสม (ตัน)		
		อบต.บ้านด่อน								ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	
		เทศบาลตำบลหนองเล็ง								<input checked="" type="checkbox"/> แยกขยะรีไซเคิล	
		อบต.สนมฤๅ								<input checked="" type="checkbox"/> แยกขยะอินทรีย์	
										<input checked="" type="checkbox"/> แยกขยะอันตราย	
										<input checked="" type="checkbox"/> แยกขยะก่อสร้าง	
										<input checked="" type="checkbox"/> แยกขยะอิเล็กทรอนิกส์	
										<input checked="" type="checkbox"/> แยกขยะพลาสติก	
										<input checked="" type="checkbox"/> แยกขยะอื่น ๆ	

แบบรายงานข้อมูล อปท. ที่ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม Clusters
จังหวัด.....

อปท.	สถานที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย		วิธีการกำจัด ขยะมูลฝอย	ปริมาณขยะ มูลฝอย (ตัน/วัน)	ปริมาณขยะ มูลฝอยตกค้าง สะสม (ตัน)	ปัญหาและอุปสรรค
	หมู่ที่	ตำบล				

แบบรายงานข้อมูล อปท. ในกลุ่ม Clusters 1 (ปิงกาฬ)

จังหวัด	อปท. เจ้าภาพหลัก	อปท. ภายในกลุ่ม	ปริมาณขยะมูลฝอย		ยืนยันการรวมกลุ่มเดิม (/)	ต้องการเปลี่ยนแปลงกลุ่ม	กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง		หมายเหตุ	
			ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน)	ปริมาณขยะตกค้างสะสม (ตัน)			เปลี่ยนแปลงไปกลุ่ม Clusters อื่น	ไม่เข้าร่วมกลุ่ม		
ปิงกาฬ	C1	ทต.ศรีพนา	อบต.หนองชน							
			อบต.นาทม							
			อบต.ดงบัง							
			อบต.น้ำจั้น							
			อบต.ท่าดอกคำ							
			อบต.ท่ากอกแดง							
			อบต.ปงไฮ							
			อบต.หนองทม							
			อบต.เซกา							
			เทศบาลตำบลปึงโขงหลง							
			เทศบาลตำบลมิ่งงาม							
			เทศบาลตำบลขาง							
ปิงกาฬ	C2	ทต.มิ่งกาฬ	อบต.ไผ่ล้อม							
			อบต.โพธิ์มากแข้ง							
			อบต.นาสวรรค์							
			อบต.คำนาคี							
			อบต.ชัยพร							
			อบต.โนนสมบูรณ์							
			อบต.มิ่งกาฬ							
			เทศบาลตำบลศรีวิไล							
			เทศบาลตำบลหนองเล็ง							
			เทศบาลตำบลโคกก่อง							
			เทศบาลตำบลไคสี							
			เทศบาลตำบลโนนสว่าง							
เทศบาลตำบลหอดำ										
เทศบาลตำบลวิศิษฐ์										

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(.....)

นายก.....

แบบรายงานข้อมูล อปท. ในกลุ่ม Clusters 1 (ปิงกาฬ)

จังหวัด	อปท. เจ้าภาพหลัก	อปท. ภายในกลุ่ม	ปริมาณข้อมูล		ยื่นรับการรวมกลุ่มเดิม (/)	ต้องการเปลี่ยนแปลงกลุ่ม	กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง		หมายเหตุ
			ปริมาณข้อมูล (ต้น/วัน)	ปริมาณข้อมูล (ต้น/วัน)			เปลี่ยนแปลงไปกลุ่ม Clusters อื่น	ไม่เข้าร่วมกลุ่ม	
ปิงกาฬ	C2	อบต. โป่งเปี้ยว							
		อบต. นาสิงห์							
		อบต. นาสะแมง							
		อบต. นาแสง							
		อบต. ชุมภูพร							
	C3	อบต. โดกกวาง							
		อบต. หนงเด็น							
		อบต. มุ่งคล้า							
		อบต. ศรีขมิฐ							
		อบต. วังขมิฐ							
C4	เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง								
	อบต. ท่าสะอาด								
	เทศบาลตำบลท่าสะอาด								
	อบต. ป่าแฝก								
	อบต. หนงหัวช้าง								
ปิงกาฬ	C4	อบต. รัตนวาปี							
		เทศบาลตำบลปากคาด							
		อบต. โนนศิลา							
		อบต. หนงยอง							
		อบต. นาพันไร่							
	C4	อบต. โพนแพง							
		อบต. พระบาทนาสิงห์							
		อบต. นาดง							
		อบต. นากั้ง							
		อบต. บ้านด่อน							
เทศบาลตำบลหนองเล็ง									
อบต. สมสนุก									

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
 (.....)
 นายก.....

แบบรายงานข้อมูล อปท. ที่ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม Clusters
จังหวัดบึงกาฬ

อปท.	สถานที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย			วิธีการกำจัด ขยะมูลฝอย	ปริมาณขยะ มูลฝอย (ตัน/วัน)	ปริมาณขยะ มูลฝอยตกค้าง สะสม (ตัน)	ปัญหาและอุปสรรค
	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ				

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(.....)

นายก.....